



จดหมายข่าว

PSRU NEXT
& NEW FOR ALL

PSRU NEWS

ฉบับประจำวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568

www.psrु.ac.th



PSRU PIBULSONGKRAM
RAJABHAT UNIVERSITY

งานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร มรพส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568 ณ ห้องประชุม MINI THEATER 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โอกาสนี้ พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สนธิ ปิ่นสกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิต เป็นประธาน พร้อมด้วย น.ส.ประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร นักเรียน และประชาชนทั่วไป กว่า 90 คน

สำหรับการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ พิระสันต์ อาจารย์ประจำคณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ผู้ช่วยวิทยากร ได้แก่ ดร.นฤพนธ์ คมสัน, ดร.จอมจรรย์ มะโนปิ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และ อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีทั้งการบรรยายเชิงทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงในสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การตรวจสอบอาคารหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารภายในมหาวิทยาลัยโดยเร่งด่วนตามหลักมาตรฐานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอาคารโดยทีมวิศวกรและสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญ

“ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีอาคารใดได้รับความเสียหายร้ายแรง ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสภาพอาคารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย”

มหาวิทยาลัยฯ ขอให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครองทุกท่าน มั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



ขยายเวลาเปิดรับบทความ ในการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มรภ.ภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 25



การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU)

GNRU Conference 25th

Online Presentation
19 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

**ขยายเวลารับบทความ
ถึง 30 เมษายน 2568**

บรรยายพิเศษ
“เมื่อ AI ครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร?
: มิติใหม่แห่งการศึกษาเพื่ออนาคต”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
PROFESSOR EMERITUS (AIT) ราชบัณฑิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
และรับชมสดผ่านช่องทาง Facebook Live

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม **“การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 25 : AI มิติใหม่แห่งการศึกษาเพื่ออนาคต”** ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์สมาคมวิชาชีพเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) รับฟังบรรยายพิเศษ **“เมื่อ AI ครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร?”**: มิติใหม่แห่งการศึกษาเพื่ออนาคต วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย PROFESSOR EMERITUS (AIT) และราชบัณฑิต อดีตผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ขยายเวลารับบทความ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยมีการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ แบ่งเป็นการนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทรศัพท์ 055-267101 ต่อ 8780 หรือ 8726